



ถูกไล่ออกตามมติชี้มูล ป.ป.ช.

ฟ้องศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันใด ?

โดย ลุงถูกต้อง

คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ นับเป็นเรื่องที่เข้ามาสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจำนวนมากและหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ถูกลงโทษอ้างว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พฤติการณ์หรือการกระทำของตนมิได้เป็นความผิดวินัย หรือการใช้ดุลพินิจกำหนดความผิดและโทษไม่เหมาะสม เป็นต้น และโดยที่ปัจจุบันกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบัญญัติให้สิทธิผู้ถูกลงโทษตามมติชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ

มีประเด็นน่าสนใจว่า ... วันที่ถูกลงโทษตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ อันถือเป็นวันเริ่มต้นในการนับระยะเวลาฟ้องคดีคือวันใด ? ระหว่างวันที่ผู้บังคับบัญชาลงนามในคำสั่งลงโทษ หรือวันที่ผู้ถูกลงโทษได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษกันแน่ ... มาฟังเฉลยจากคดีนี้กันครับ

เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี

เหตุของคดีเกิดเมื่อ ... อธิบดีกรมแห่งหนึ่งได้มีคำสั่งลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ลงโทษไล่นายต้นน้ำซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดออกจากราชการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กรณีที่นายต้นน้ำในฐานะผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นเท็จและเบิกจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน ทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง อันเป็นการช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

นายต้นน้ำ (ผู้ฟ้องคดี) เห็นว่าพฤติการณ์ของตนมิใช่ความผิดวินัยร้ายแรง เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่าตนแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน และปัจจุบันสถานีสูบน้ำดังกล่าวสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรใช้การได้เป็นอย่างดี การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลทุจริตเป็นการใช้ดุลพินิจเกินสมควร และคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของอธิบดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ที่ลงโทษไล่นายต้นน้ำออกจากราชการ

แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด (ศาลเห็นว่าต้องนำคดีมาฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ถูกลงโทษ (วันที่ผู้บังคับบัญชาลงนามในคำสั่งลงโทษ))

นายต้นน้ำได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยให้เหตุผลว่า ในขณะที่อธิบดีมีคำสั่งพิพากษา ตนปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ย่อมไม่ทราบว่าคำสั่งลงโทษ และตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 การกำหนดให้ฟ้องคดีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษหรือมีคำสั่งลงโทษนั้นจึงไม่เป็นธรรมแก่ตน

ความเป็นธรรม ... จากคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง

ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่นายต้นน้ำออกจากราชการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ?

